



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มุลค่า ๑๐๗,๖๔๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’เปิดทำงานวิจัยรับวาเลนไทน์ กระตุกสังคมยกระดับความสนใจรักด้วยเมตตา

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวเนื่องในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก 14 ก.พ. ถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของมศวที่เกี่ยวข้องในประเด็นของความรักและความเมตตาที่เผยแพร่ช่วงปีการศึกษา 2530-2552 ว่ามีจำนวน 18 เรื่อง สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรักมีการจำแนกกลุ่มที่ศึกษาออกตามช่วงวัยได้ 4 กลุ่ม คือ ความรักของวัยรุ่น ความรักของผู้สมรส ความรักของแม่ที่มีต่อลูก และความรักระหว่างสามีภรรยาของผู้สูงอายุ

โดยพบว่า ความรักในวัยรุ่นมีความแตกต่างจากวัยอื่นๆ เพราะวัยรุ่นให้ความสำคัญกับความรักแบบเสน่หา และผูกพัน โดยเฉพาะในเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง และเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายในระดับอนุปริญญาจะให้ความสำคัญกับความรักแบบเสน่หามากกว่าในช่วงมัธยมศึกษา แต่ความรักแบบผูกพันกลับไม่เพิ่มขึ้นตามวัย

อธิการบดีมศว กล่าวว่า ความรักเป็นความรู้สึกที่อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ

แต่ละคน คนที่มีประสบการณ์ความรักก็จะมีนิยามความรักของตัวเองที่ไม่ต้องเหมือนกับใครเลยก็ได้ เมื่อนักวิชาการจัดประเภทนิยามของความรักจึงต้องคำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของคนคนนั้นที่มีต่อคนที่เขารัก และประสบการณ์ที่เขพบ จะเห็นว่าในคนแต่ละวัยหรือแต่ละบทบาท จะให้นิยามความรักต่างกัน

สำหรับเด็กวัยรุ่นกำลังอยู่ในช่วงที่มีประสบการณ์การสร้างความรู้สึกรักกับเพื่อนทั้งที่เป็นเพศเดียวกันและต่างเพศกันในลักษณะที่เป็นความเสน่หา การเรียนรู้ที่จะสร้างความรักแบบนี้ให้ยืนยาวและควบคู่ไปกับความรักแบบผูกพัน จึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และการมีตัวแบบที่ดีจากครอบครัว สื่อมวลชน เพื่อที่เขาจะเริ่มต้นมีความรักแบบเสน่หาที่มีขอบเขตและจะนำไปสู่พัฒนาการของความรักในช่วงต่อๆ ไปได้

ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวด้วยว่า สังคมควรจะให้ความสนใจและค้นคว้ากับเรื่องความรักที่มีระดับจิตใจที่สูงกว่าคือต้องมีความเมตตาเข้าไปประกอบด้วย